

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12 /ĐSYL -TCKT
V/v: Giải trình nguyên nhân
chứng khoán bị hạn chế giao dịch

Yên Bái, ngày 03 tháng 04 năm 2018



Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 03/04/2018, Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào (Mã chứng khoán: YRC) nhận được Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào;

Thực hiện nội dung văn bản số 464/SGDHN - QLNY về việc giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch;

Trước hết, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào (Công ty) xin gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng.

Căn cứ hồ sơ tài liệu về kế toán tại công ty và nội dung "Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến" trong Báo cáo Tài chính của công ty do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc phát hành. Sau đây Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào xin giải trình như sau:

1. "Tính đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, ... chi phí dở dang tính đến ngày 31/12/2017 là 8.305.233.908 đồng. Chúng tôi không thể đánh giá được khả năng thu hồi của khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nêu trên". Nguyên nhân: Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán các hồ sơ liên quan đến công trình Nâng cấp đường sắt Yên Viên – Lào Cai (Gói thầu CP) chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ quyết toán công trình. Do đó chưa có cơ sở để kế toán phân loại và kết chuyển theo chế độ kế toán hiện hành. Nội dung này sẽ được công ty hoàn thiện trong năm 2018.
2. "Tính đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, tỷ lệ khoản nợ phải thu mà chúng tôi không thu thập được bằng chứng xác nhận là 21,5% ... Tỷ lệ các khoản công nợ phải trả mà chúng tôi không thu thập được bằng chứng xác nhận là 12,3% ... Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác chúng tôi cũng không thể xác nhận được tính trung thực, hợp lý của các khoản công nợ này. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này

hay không." Nguyên nhân: Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán các hồ sơ đối chiếu các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả giữa công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chưa được hoàn thiện, tương ứng % và giá trị như ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo. Do một số khách hàng chuyển địa điểm kinh doanh không thông tin kịp thời lại cho Công ty, dẫn đến đối chiếu bị thất lạc. Nhưng đến ngày 31/03/2018, Công ty đã có đầy đủ các hồ sơ đối chiếu công nợ với các đơn vị, cá nhân liên quan.

Bằng Công văn này, Công ty kính đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp nhận theo nội dung giải trình. Công ty chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung giải trình trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- HĐQT, Ban KS;
- Website công ty (để CBTT);
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thịnh